

ตารางเปรียบเทียบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ๓ รูปแบบ หลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เฉพาะเดินทางเข้าทางอากาศ)

	Exemption from Quarantine ไม่กักตัว เดินทางได้ทุกพื้นที่	Sandbox Programme พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว	Alternative Quarantine กักตัว
ประเทศต้นทาง	เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด (พำนักอยู่ในประเทศที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๒๑ วัน ก่อนเดินทางเข้าไทย)	เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้	เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้
การกักตัว	ไม่กักตัวแต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR ที่โรงแรม	อยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๗ วัน	กักตัวในโรงแรม AQ เป็นเวลา ๑๐ วัน
หลักฐานการฉีดวัคซีน	ได้รับวัคซีนครบตามโดสที่ผู้ผลิตกำหนดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน ก่อนเดินทาง	ได้รับวัคซีนครบตามโดสที่ผู้ผลิตกำหนดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน ก่อนเดินทาง	ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามโดสที่ผู้ผลิตกำหนด
หลักฐานการจองที่พัก	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ หรือ AQ (จำนวน ๑ วัน เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR)	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox (จำนวน ๗ วัน)	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก AQ (จำนวน ๑๐ วัน)
กรมธรรม์ประกันภัย (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยสามารถใช้เอกสารรับรองจากนายจ้าง บัตรประกันสังคมหรือกรมธรรม์ประกันในไทยแทนได้)	เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ	เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ	เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ผลตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR	ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง)	ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง)	ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง) (คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าไทย)
การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เมื่อเดินทางถึง ประเทศไทย (ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รวมอยู่ในค่าที่พัก)	เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน ๒ ครั้ง โดยตรวจครั้งแรกด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่เดินทางถึง (วันที่ ๐ - ๑) และครั้งที่สองด้วยวิธี ATK (ตรวจด้วยตนเอง) ในวันที่ ๖ - ๗	เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน ๒ ครั้ง โดยตรวจครั้งแรกด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่เดินทางถึง (วันที่ ๐ - ๑) และครั้งที่สองด้วยวิธี ATK (ตรวจด้วยตนเอง) ในวันที่ ๖ - ๗	เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง โดยตรวจครั้งแรกในวันที่เดินทางถึง (วันที่ ๐ - ๑) และครั้งที่สองในวันที่ ๘ - ๙